

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
BAN CHỈ ĐẠO 799

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5287/BCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng, chống  
tội phạm 6 tháng cuối năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, ngành thành viên BCĐ 799 thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Theo đánh giá của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP: 06 tháng đầu năm 2020, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới có những tác động, thách thức không nhỏ, đặc biệt là đại dịch Covid-19, song công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác phòng, chống tội phạm, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 84,04%; đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm “tín dụng đen”, nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá Nhà nước, tung tin xuyên tạc, chia rẽ nội bộ; tội phạm về trật tự xã hội, chống người thi hành công vụ, trộm cắp, lừa đảo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến,... có xu hướng gia tăng; nhiều băng, nhóm tội phạm bảo kê, “xã hội đen” hoạt động lộng hành trong thời gian dài mới được điều tra, triệt phá; tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng xảy ra ở nhiều địa phương. Tình trạng mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng, “vũ khí nóng” có xu hướng gia tăng.

- Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ còn hạn chế, số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng chưa bền vững; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa bàn cơ sở chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, thậm chí còn thiếu tinh thần, trách nhiệm, né tránh, có biểu hiện bao che, “bảo kê” cho hoạt động tội phạm.





- Công tác phối hợp ở một số Bộ, ban, ngành Trung ương cũng như Sở, ban, ngành ở địa phương thiếu chặt chẽ, hoạt động còn hạn chế. Việc trao đổi thông tin, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ của một số Bộ, ban, ngành, địa phương còn chưa kịp thời ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đánh giá kết quả chung.

- Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương với gia đình trong công tác quản lý, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm còn hạn chế và chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức và chủ yếu theo thời điểm, khi phát động phong trào.

- Do tác động của đại dịch Covid-19 nên một số nội dung công tác lớn năm 2020 chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Tại thành phố Hải Phòng, trong 06 tháng đầu 2020, tình hình kinh tế xã hội thành phố ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố đã chủ động, kịp thời ứng phó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra để duy trì ổn định các mặt đời sống kinh tế xã hội của thành phố; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế xã hội và đời sống Nhân dân, đã đặt ra một số khó khăn, thách thức cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của thành phố. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tình hình tội phạm hình sự được kiểm chế và kéo giảm 4,96 % so với cùng kỳ năm 2019; không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm trộm cắp tài sản được kiểm chế và giảm mạnh so với 06 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, một số loại tội phạm hình sự nổi lên và có chiều hướng phức tạp như: Giết người; cướp tài sản; chống người thi hành công vụ, đáng chú ý là các tội danh liên quan đến nhóm hành vi xâm hại tình dục. Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy từ nơi khác về Hải Phòng tiêu thụ và lấy Hải Phòng làm địa điểm trung chuyển ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Để công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới có được chuyển biến tích cực hơn, khắc phục những khó khăn, tồn tại, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các Sở, ban, ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm, tình trạng an ninh trật tự phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức



kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

2. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đổi mới và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng việc sử dụng các mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn chặn tội phạm. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

3. Thực hiện nghiêm Chi thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ngăn chặn tình trạng những nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

4. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, cát sỏi, buôn lậu, nhất là buôn lậu các mặt hàng xăng, dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát, phân bón, rác thải độc hại, sản xuất kinh doanh hàng giả,... cần tổ chức điều tra triệt phá tận gốc, xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các cơ quan điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; kịp thời truy tố xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 799 thành phố:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 799 thành phố, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ và tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; tập trung xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp, triển



khai thực hiện hiệu quả các Đề án, Dự án thuộc Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm đến năm 2020.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, buôn bán người, ma túy, tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,... triệt phá tận gốc, đánh trúng đối tượng cầm đầu.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra tội phạm.

- Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh; đặc biệt tổ chức xét xử án điểm nhằm răn đe tội phạm và phát động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người.

6. Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 799 thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lãnh đạo thành phố đến làm việc trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, yếu kém để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; chỉ rõ vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát; thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

7. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự; đề xuất các cơ quan, cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ quan, cấp có thẩm quyền mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm.



Yêu cầu các Sở, ngành, thành viên BCD 799 và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ công tác trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCD 138/CP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CPVP UBND TP;
- Phòng NCKTGS;
- CV: NC1;
- Lưu: VT.



**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  
Lê Khắc Nam**